

แต่งบ้านสะท้อนราศี... ทำให้ห้องโปรด สะท้อนความเป็นตัวเอง (1)

นำเสนอเมื่อ : 19 ต.ค. 2552

การแต่งบ้านตามราศีเกิด เป็นเหมือนสีสรรสำหรับการอยู่อาศัยที่หลายคนสนใจ แม้จะไม่ใช่เรื่องที่มีความเชื่อเข้ามาเกี่ยว แต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้บ้านใหม่ หรือห้องสุดโปรดของคุณสะท้อนความเป็นตัวคนที่แท้จริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบาย วารสาร "ชีวิตชีวา" ของบริษัท ธารารมณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) แนะนำเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ยากจะแต่งบ้านตามราศีเกิดเอาไว้แบบนี้

ชาวราศีเมษ (13 เม.ย.-14 พ.ค.)

บ้านของชาวราศีเมษจะไม่เล็กเกินไป เรียบง่าย สะดุดตา เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นสง่า ภายในบ้านจะมีความโปร่งโล่ง เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น เพราะชอบความเป็นอิสระ เป็นคนใจร้อน ถ้ามีของเยอะจะรู้สึกเกะกะ โทนสีที่นิยม คือ สีออกเหลืองขาว หรือสีแดงของไม้มะคา ลักษณะเด่นเป็น ผู้ใฝ่รู้ จึงต้องมีห้องหนังสือ และวางหนังสือเป็นสัดส่วน

ชาวราศีพฤษภ (15 พ.ค.-15 มิ.ย.)

สไตล์การแต่งบ้านจะออกเรียบๆ สวยๆ เน้นเฟอร์นิเจอร์ที่แสดงถึงความอัครฐาน และบ่งบอกถึงฐานะ ลักษณะของห้องต่างๆ จะถูกออกแบบให้เป็นที่ไปตามการใช้งานจริง ส่วนของตกแต่งมักจะเป็นงานศิลปะ สีที่นิยม คือ สีทอง สีแดง สีเลือดนก

ชาวราศีเมถุน (16 มิ.ย.-15 ก.ค.)

บ้านมักจะโปร่งโล่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือมีโคมไฟหลายๆ จุด เพื่อให้แสงสว่าง บ้านถูกออกแบบให้มีมุมทำกิจกรรมหลายมุม ชอบการต้อนรับ ชาวราศีนี้จึงให้ความสำคัญกับบริเวณหน้าบ้าน ห้องรับแขก เน้นความทันสมัย แปลกตา สีที่นิยม คือ สีเขียว สีฟ้า

ชาวราศีกรกฎ (16 ก.ค.-15 ส.ค.)

ชาวราศีนี้เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ การสร้างบ้านตลอดจนการตกแต่งมักจะคำนึงถึงความสุขกายสบายใจของคนรอบข้างด้วย ชอบงานศิลปะ เครื่องดนตรี จึงมักพบเห็นสองสิ่งนี้เป็นของแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์เน้นความสบาย สีที่นิยมใช้ คือ สีเหลือง สีขาว สีฟ้า และสีออกโทนมสุม

✘ ชาวราศีสิงห์ (16 ส.ค.-16 ก.ย.)

เป็นผู้ที่ชอบการทำงาน ชอบใช้สมองตลอดเวลา จึงต้องมีห้องทำงาน เน้นบ้านที่แข็งแรง มั่นคง พื้นห้องมักจะเป็นหินอ่อน หินแกรนิต สีที่นิยมใช้ คือ สีในวาระร้อน คือ สีแดง สีส้ม สีแสด และสีที่แลดูโปร่ง เช่น สีขาวนวล เป็นต้น

✘ ชาวราศีกันย์ (17 ก.ย.-17 ต.ค.)

ลักษณะเด่นมีความเป็นแม่ศรีเรือน หรือพ่อบ้าน มักให้ความสำคัญกับห้องครัวเป็นพิเศษ การแต่งบ้านต้องมีการแบ่งสัดส่วนภายในอย่างชัดเจน ชั้นขอบของเกาที่ตกทอดกันมา สีที่นิยม คือ สีเขียว สีแสด สีม่วง สีเทา และสีฟ้า